
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๗ 

วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) 
-------------------------------------------- 

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนทั้งหมด ๑๕ ท่าน 
ผู้มาประชุม  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒ ิ ผากา ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงศ์ชัย กรรมการ 
๓. นายประสงค์ หน่อแก้ว กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล กรรมการ 
๖. นายอดิศร ถมยา กรรมการ 
๗. นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงษ์ กรรมการ  
๙. นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ กรรมการ  

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล จิโนสวัสดิ ์ กรรมการ 
๑๑. นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ กรรมการ  
๑๒. นายสันติ วงศ์ใหญ่ กรรมการ  
๑๓. นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล กรรมการ  
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรมมาบุญ กรรมการ 
๑๕. นางอนุสรา เป็งอินตา กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม      

๑. นางพัชรินทร์ สิงห์แก้วสืบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ    
๑.๑ ขอแสดงความยินดีบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
       ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ              

นางอนุสรา  เป็งอินตา ที่ ได้รับต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่ ๘๖๖/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 
จนกว่ามหาวิทยาลัยจะประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองหรือเทียบเท่า หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลง 

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๒  ขอขอบคุณกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ให้เกียรติร่วมเป็น
สักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กับ
บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด 

        ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้ให้เกียรติ
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
กับบริษัทจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา และทางบริษัทได้สนับสนุน
อุปกรณ์การติดตั้ง Monitoring Expert หรือระบบการแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัยจ านวน               
๒ ชุด  และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ นี้                                                                

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๓ รายงานผลการประเมินภาระงานบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รอบท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓  รายงานผลการประเมินภาระ
งานบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหรกรรม รอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๗ จ านวน ๔๒ ท่าน  

  

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ 

       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๔ สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ และขอความร่วมมือคณะกรรมการได้น า
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 
 
 



๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ 

 

๑.๕ การเปลี่ยนชื่อวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหรกรรม 
       ตามที่คณะได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อจากวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นวารสารวิชาการวิทยาสารบูรณาการเทคโนโลยีอุตสาหรกรรม
และวิศวกรรมประยุกต์  (Wittayasara: Integration Apply Engineering and Industrial Technology)         
และเริ่มใช้ชื่อใหม่นี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗) เป็นต้นไป   

 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที ่               

๓/๒๕๖๗ ไปเมื่อวันอังคารที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) นั้น  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการ
ประชุมมีจ านวน ๑๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ ๘ – ๒๐ โดยแก้ไขจ านวน                 
๑ แห่ง  คือ แก้ไขจาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงศ์” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงษ์”  
   

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๗ โดยแก้ไขจ านวน ๑ แห่ง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเสนอให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗              
ไตรมาสที่ ๒ ( ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗) 

    ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒                          
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗  คณะได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๕๒,๑๐๐ บาท ในภาพรวมคณะได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้วจ านวนทั้งสิ้น ๘๗๒,๗๖๒ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑  จ าแนกผลการใช้จ่ายเงินตามหน่วยงาน   
ได้ดังนี้  ส านักงานคณบดี ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๓๓.๑๖  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 
๑๕.๗๓  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๓๗.๖๘  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๑๗.๘๐ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๒๗.๑๕ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๕๗.๘๘  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ด าเนินการไปแล้ว  
ร้อยละ ๔๐.๙๖  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหรกรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ ด าเนินการไปแล้ว  
ร้อยละ ๔๓.๖๗ และวิชาเอกเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๔๓.๖๗ 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 



๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ 

 

  ๔.๑.๒ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ไตรมาสที่ ๒ 
      ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๒  หน้าที่ ๒๔ – ๒๕ 
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒  มีจ านวนทั้งหมด ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๒๔ ตัวชี้วัด  บรรลุวัตถุประสงค์จ านวน ๑๒ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์จ านวน ๖ ตัวชี้วัด                      
และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๔ 
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน ๒ ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายจ านวน ๓ ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีจ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายจ านวน ๗ ตัวชี้วัด  และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด ไม่มี
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 
       

มติคณะกรรมการ  รับทราบ  
 
 ๔.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม  วงศ์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ สรุปจ านวนผู้สมัครรอบที่ ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ 

    ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ สรุปจ านวนผู้สมัคร
รอบที่ ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗              
มีจ านวนผู้รายงานตัวจ านวนทั้งหมด ๓๑ คน ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหรกรรมศิลป์ จ านวน ๗ คน สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (๔ ปี) จ านวน ๒ คน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) จ านวน ๒ คน สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ านวน ๙ คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๘ คน สาขาวิชาเทคโนโลยี
โยธา (๔ ปี) จ านวน ๒ คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (เทียบโอน) จ านวน ๑ คน  

    มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วม
พิจารณาสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ใน ๓ ปี ย้อนหลัง ซึ่งพบว่า  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา               
ต้องงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพ่ือน าไปทบทวนหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการมากขึ้น 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ 

 

 ๔.๓  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา 
  นายประสงค์  หน่อแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา                 
เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ 

    ตามที่ เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ รายงานผลการ
ด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ไตรมาสที่ ๒ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก จ านวน ๖ โครงการ  และโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน สู่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ จ านวน  ๘ โครงการ   

    คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน
ช่องทางโซเชียลมีเดียของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ ต่อไป 

 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๔ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมนักศึกษา 
   นายอดิศร  ถมยา ผู้ช่วยคณบดีด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมนักศึกษา เสนอ
ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๔.๑ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           เนื่องจากเป็นช่วงที่สถานศึกษาปิดภาคเรียน คณะจึงได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการโปรโมทของแอพพลิเคชั่น Facebook เพ่ือแสดงผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการในการด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายในการโปรโมท
ดังกล่าว 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๕ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๕.๑ กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๖ 
            ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  กรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  ขอความร่วมมือทุกหลักสูตรจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตร  (มคอ ๗) ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ ๗) ฉบับรับการ
ประเมิน จ านวน ๔ เล่ม พร้อมไฟล์  ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗  เพ่ือด าเนินการจัดส่งให้ผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ต่อไป 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 



๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ 

 

 
 ๔.๖ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย เสนอที่ประชุมทราบ  
ดังนี้ 
  ๔ .๘ .๑  ก า ร เปิ ด รั บ ข้ อ เส น อ โค ร ง ก า ร วิ จั ย  (Full Proposal) ทุ น 
Fundamental Fund : FF  ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 
            มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full 
Proposal) ทุน Fundamental Fund : FF  ปีงบประมาณ ๒๕๖๙  โดยมีการก าหนดแผนงานและผลลัพธ์การ
พิจารณาข้อรับทุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้ (๑)  การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยเศรษฐกิจ
สร้างคุณค่า  (๒) การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สังคมคุณธรรม และสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน และ (๓)  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับสังคมผู้สูงอายุ สังคมไร้ความรุนแรง และการส่งเสริม
คุณค่าความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน  สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่              
๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Facebook Page 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๗ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
  - ไม่มี - 
 

 ๔.๘  เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เสนอที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๘.๑ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
            ตามที่  มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแข่งขันเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ รอบที่ ๓ มีผู้สมัคร
จ านวน ๒ ท่าน โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คือ อาจารย์ ดร.ภูวสิษฐ์  ตุ่นแก้ว และเริ่ม
ปฏิบัติงาน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป  
 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 

 ๔.๙ เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
      - ไม่มี – 
 

 ๔.๑๐ เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   - ไม่มี - 
 
 



๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ 

 

 ๔.๑๑ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
     - ไม่มี – 
 
                            ๔.๑๒ เรื่องจากสาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์) 
     - ไม่มี – 
 
 
 ๔.๑๓ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     - ไม่มี – 
 
   ๔.๑๔ เรื่องจากศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์  พรมมาบุญ  ประธานศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
      ๔.๑๔.๑ การจัดอบรมร่วมกับบริษัท SMC ประเทศไทย จ ากัด 
                 ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยีได้ท าความร่วมมือกับบริษัท 
SMC ประเทศไทย จ ากัด ในการจัดอบรมให้กับสถานประกอบการในเรื่องของ IOT Omron PLC และมี
ก าหนดการจัดอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม จ านวน ๒ วัน โดยทางบริษัทได้ขอความร่วมมือคณะด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เครือข่ายกลุ่มราชภัฏ 
 

มติคณะกรรมการ                    รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
                           - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี    ๖   เรื่องอ่ืน  ๆ   
         ๖.๑ ก าหนดการพิธีสรงน้ าพระและพิธีรดน้ าด าหัวบุคลากร 

 นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งที่
ประชุมทราบ ก าหนดการพิธีสรงน้ าพระและพิธีรดน้ าด าหัวบุคลากรอาวุโส ในเทศกาล "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  
๒๕๖๗" ในวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗  ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมพิธีสรงน้ าพระและพิธีรดน้ าด าหัวบุคลากร
อาวุโส ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
 

มติคณะกรรมการ    รบัทราบ 

 
 
 
 
 



๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ 

 

         ๖.๒ การติดตามผลการเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ และรายวิชาสอน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

 นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แจ้งที่
ประชุมทราบ ให้คณะด าเนินการติดตามผลการเรียนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๖ เนื่องจากหลักสูตรต้องด าเนินการน าข้อมูลมาประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร             
( มคอ ๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  

คณะได้ด าเนินการขอข้อมูลทางกองบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยกองบริการ
การศึกษายู่ระหว่างการรวบรวมผลการเรียนเพื่อจัดส่งมายังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 
         ๖.๓ การติดตามรายวิชาเปิดสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา  เอมวงษ์ ประธานสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ให้คณะด าเนินการติดตามรายวิชาเปิดสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๗ เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลและจัดท า มคอ ๓ , ๔ ต่อไป 

 
มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 
 
เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐ น. 
 
 

  .............................................. 
(นางพัชรินทร์ สิงห์แก้วสืบ) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
 

  .............................................. 
(นางอนุสรา เป็งอินตา) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


